

Số: /BC-UBND

Quảng Trách, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

I. Về quản lý Tài nguyên – Môi trường

1. Về nội dung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản:

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022. Hiện nay, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 03/5/2022. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố, công khai và chỉ đạo các xã triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được duyệt. Tiến hành rà soát các công trình dự án thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện thực hiện các công trình, dự án mà không đăng ký nhu cầu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

b) Công tác cho thuê đất; giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

Công tác giao đất, cho thuê đất:

Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho 220 hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Phương, Cảnh Hóa và xã Quảng Tùng với tổng diện tích là hơn 42.000 m², số tiền thu được 186,5 tỷ đồng và giao đất cho 07 hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá với tổng diện tích là 1.900m², số tiền thu được 5,9 tỷ đồng.

Chuyển mục đích sử dụng đất:

Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 23 hộ gia đình, cá nhân tại các xã: Liên Trường, Quảng Thanh, Quảng Phương, Cảnh Dương, Quảng Tùng, Quảng Xuân, Quảng Lưu Quảng Phú và Quảng Hưng với tổng diện tích là 3.851,5 m² từ đất trồng cây hàng năm khác liền kề đất ở sang đất ở tại nông thôn.

c) Về quản lý tài nguyên, khoáng sản:

Để thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. UBND huyện đã Ban hành các văn bản có liên quan về tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện.

Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện, đoàn kiểm tra liên ngành huyện, các đơn vị liên quan và UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản, tài nguyên trái phép. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra các cá nhân hộ gia đình thực hiện việc cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân kết hợp tận thu đất san lấp công trình đúng quy định, thực hiện các biện pháp nhằm quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 mỏ đá đang hoạt động tại xã Quảng Đông, 02 mỏ cát san lấp đang hoạt động tại xã Quảng Xuân. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện đã phê duyệt 02 trường hợp cải tạo hạ thấp mặt bằng tại xã Quảng Thạch; 04 trường hợp xin gia hạn cải tạo mặt bằng kết hợp tận thu đất của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Tùng, Quảng Thạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã xử lý các đối tượng vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép tại các xã trọng điểm⁽¹⁾ với 25 trường hợp, tổng số tiền xử phạt vi phạm là 73,7 triệu đồng.

d) Công tác cấp GCNQSD đất lần đầu, cấp đổi GCNQSD đất và chỉnh lý biến động đất đai:

Đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo thời gian, tiến độ và đúng quy định cho người dân. Kết quả: Tính đến ngày 30/6/2022, đã thực hiện cấp giấy CNQSD đất, điều chỉnh biến động đất đai, tách thửa và hồ sơ giao dịch đảm bảo với tổng số 3.906 hồ sơ, với tổng diện tích 1.034.241 m²⁽²⁾.

e) Về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai:

Sáu tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Quảng Trạch xảy ra 15 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp tại xã Quảng Kim, với số tiền xử phạt là 4.000.000 đồng và ban hành quyết định buộc thực hiện khắc phục hậu quả 09 trường hợp tại xã Quảng Đông, còn lại 05 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính⁽³⁾.

2. Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân xã Liên Trường.

Thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Liên Trường sau sát nhập đơn vị hành chính, UBND huyện đã cấp kinh phí và giao cho UBND xã Liên Trường làm chủ đầu tư và đã hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chính nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, trực tiếp hướng dẫn cho UBND xã và đơn vị tư vấn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận

¹ xã Cảnh Hóa, Quảng Đông, Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Hưng, Quảng Phương

² Thẩm quyền UBND huyện ký GCN: Đầu giá: 45 GCN, Giao đất: 04 GCN, Cấp lần đầu: 0 GCN, Cấp đổi 0 GCN, Hợp thức hóa 05; Thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận: Chuyển quyền: 1.306 GCN; Thẩm quyền Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện: Về giao dịch đảm bảo được: 1.326 hồ sơ; Về chỉnh lý biến động đất đai, tách thửa: 1.173 hồ sơ.

³ trong đó: xã Quảng Đông 02 trường hợp; xã Quảng Phú 02 trường hợp; xã Quảng Thạch 01 trường hợp

quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân tiến độ chậm so với kế hoạch giao. Kết quả thực hiện đến nay cụ thể như sau:

UBND xã đã xét duyệt 514 hồ sơ, trong đó có 509 hồ sơ đủ điều kiện chuyển lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thẩm định và 05 hồ sơ chưa đủ điều kiện⁽⁴⁾.

3. Về công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ và cấp GCNQSD đất sau Dồn điền, đổi thửa:

- Về đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính: Hiện nay, có 8/11 xã đã hoàn thiện việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính.

- Về đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất: Hiện nay, đơn vị tư vấn đang phối hợp với UBND các xã để tiến hành lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Tổng số hồ sơ đã kê khai: 5.105 hồ sơ (trong đó: đã cấp 1.632 giấy chứng nhận QSD đất)⁽⁵⁾.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

4. Về việc tình hình thực hiện xử lý việc lấn chiếm đất lâm nghiệp của 30 hộ dân xã Liên Trường.

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời răn đe các đối tượng có các hành vi quá khích, kích động, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Hiện nay, Công ty THHH Một thành viên Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình đã có văn bản cho các hộ dân trên địa bàn có nhu cầu thuê đất trồng rừng của công ty tại khoảnh 1 - tiểu khu 188E vùng đất mà dân lấn chiếm.

II. Về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

1. Về nông nghiệp:

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả qua các loại cây trồng khác hơn 36,5 ha, chủ yếu chuyển đổi qua: cây lạc, ngô, khoai lang, đậu, rau màu,... Chuyển đổi đất vùng gò đồi hơn 35 ha, chủ yếu chuyển đổi qua trồng cây ăn quả và đã đạt hiệu quả kinh tế khá cao.

Khuyến khích mỗi địa phương nên sử dụng 2-3 loại giống để tiện cho việc tưới tiêu và thu hoạch. Kết quả: vụ Đông Xuân 2021-2022: bộ giống lúa mới đưa vào sản xuất đạt trên 95% tổng diện tích toàn huyện. Trong đó chủ lực là các loại

4 Cụ thể:- Chính nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã thẩm định ngoại nghiệp, đủ điều kiện 162 hồ sơ. Trong đó đã trình ký được 55 hồ sơ, 107 hồ sơ đang thẩm định.- 115 hồ sơ chưa đủ điều kiện: Đơn vị tư vấn đã bổ sung hồ sơ, chuyển xã thu GCN: 14 hồ sơ; có 16 hồ sơ tăng diện tích đất ở, đơn vị tư vấn đang làm việc lại với hộ gia đình do liên quan thực hiện nghĩa vụ tài chính; 15 hồ sơ các hộ chưa thống nhất ranh giới. 60 hồ sơ vướng hành lang an toàn giao thông và thủ tục chuyển nhượng, tặng cho sau mốc- 232 hồ sơ Chính nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện chưa thẩm định: Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện 150 hồ sơ, còn 82 hồ sơ đang tiếp tục xây dựng.

5 Cụ thể: + Xã Quảng Xuân: đã kê khai 1.246 hồ sơ; Xã Quảng Phú: đã đăng ký 762 hồ sơ; Xã Liên Trường: đã kê khai 710 hồ sơ, đã cấp 379 giấy chứng nhận QSD đất; Xã Quảng Lưu: đã đăng ký 772 hồ sơ; Xã Quảng Hưng: đã kê khai 606 hồ sơ; Xã Cảnh Hóa: đã đăng ký 487 hồ sơ, trong đó: đã ký 122 GCN, 76 hồ sơ sơ phòng TN&MT đang kiểm tra; còn lại đang hoàn thiện hồ sơ; Xã Phù Hóa: đã đăng ký 531 hồ sơ., Xã Quảng Phương: Hiện nay, UBND xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn để tổ chức cho nhân dân kê khai lập hồ sơ cấp GCN. Xã Quảng Châu: đơn vị tư vấn đang phối hợp với UBND xã thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính.

giống: LTh31, Hà Phát 3, VNR20, HN6... Sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm là: 21.293 tấn, đạt 54,32% so với kế hoạch đã đề ra.

Đã ban hành các chính sách thu hút, kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp tham gia đầu tư, tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan quan tâm hỗ trợ cho bà con nông dân về giống, vốn, hỗ trợ lãi xuất, trang thiết bị và kỹ thuật đối với các mô hình chăn nuôi có quy mô lớn ở các trang trại, gia trại. Kết quả: trên địa bàn huyện đã xây dựng và đưa vào sản xuất 07 nhà màng⁽⁶⁾ đều đạt hiệu quả kinh tế cao.

2. Về thủy sản

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị cấp Sở, Đoàn Biên phòng Ròn, UBND các xã ... triển khai thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU) một cách toàn diện. Đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 20 lớp tập huấn tuyên truyền cho 1.355 lượt người về Luật Thủy sản 2017; Đã thực hiện ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc trong khai thác thủy sản cho 583 hộ; ký cam kết không khai thác, vận chuyển, thu mua tôm hùm non, tôm hùm mang trứng cho 157 hộ; ký cam kết về chấp hành quy định chống khai thác IUU cho 990 hộ.

Khuyến khích các hộ đầu tư công nghệ để nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế như cá Chình, ốc hương, nuôi cá lồng trên biển ...

3. Lâm nghiệp

Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác trồng rừng, phát triển, quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Thành lập đoàn, tổ chức các đợt kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trước mùa khô năm 2022 của UBND các xã có rừng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện.

Về công tác giao đất lâm nghiệp, xử lý lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép: UBND huyện đã Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã xây dựng phương án để tiến hành giao đất lâm nghiệp cho người dân, cụ thể: Đã xây dựng phương án giao đất lâm nghiệp tại xã Liên Trường, hiện nay UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện phê duyệt; Đôn đốc hướng dẫn các xã còn lại tiếp tục xây dựng phương án. Đối với rà soát, xử lý tình trạng lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng tự nhiên bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm đã được điều tra, rà soát trên địa bàn huyện, hiện có 516 vụ với tổng diện tích 942,9 ha. Các phòng ban chuyên môn cấp huyện đang hoàn thiện phương án xử lý và xin ý kiến các đơn vị cấp tỉnh để trình UBND huyện ban hành thực hiện trong thời gian tới.

4. Về xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, gắn với chế biến, tiêu thụ, xây dựng sản phẩm OCOP.

⁶ (Quảng Tiến 01, Quảng Phú 01, Quảng Phương 01, Quảng Hưng 02, Liên Trường 01, Quảng Tùng 01)

Trong những năm qua UBND huyện đã đầu tư, hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao gắn với chế biến, tiêu thụ và xây dựng sản phẩm OCOP như: mô hình trồng Sen, mô hình trồng Măng tây, Chanh tứ quý, Chế biến nước mắm, chế biến thủy hải sản phơi sấy khô, chế biến dầu lạc, Sản Phẩm Chính... Đến nay, đã có 07 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm OCOP⁽⁷⁾. Năm 2022, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ, xây dựng thương hiệu hướng đến đạt tiêu chí sản phẩm OCOP như sản phẩm sản phẩm nước mắm truyền thống, Mực tằm gia vị, Ngũ cốc dinh dưỡng, Hạt sen sấy khô, Chân giò xông khói....

III. Về lao động, việc làm

1. Về nhu cầu lao động

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động, thương binh và Xã hội triển khai rà soát người lao động có nhu cầu đào tạo nghề để tìm kiếm việc làm trên địa bàn huyện, qua rà soát có 686 lao động có nhu cầu đào tạo nghề để tìm kiếm việc làm. Đã chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp người lao động nhanh chóng quay lại các thị trường lao động (đối với người lao động từ các tỉnh phía Nam về do dịch bệnh Covid-19); đã thực hiện các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm. Phối hợp với các doanh nghiệp và các trường để triển khai đào tạo nghề cho lao động sát thực với tình của địa phương⁽⁸⁾. Đã hoàn thành việc hỗ trợ chế độ, chính sách cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 kịp thời, đầy đủ. Đã triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, qua đó đã hỗ trợ 22 hộ chăn nuôi (gà) thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại xã Phù Hoá⁽⁹⁾. Trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo triển khai mô hình tương trợ tại xã Quảng Thạch, để giúp người lao động tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo.

2. Về giải pháp tạo việc làm cho nhân dân những vùng tái định cư

Đối với các giải pháp tạo việc làm cho Nhân dân vùng tái định cư để xây dựng các công trình, dự án trọng điểm; cụ thể như ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông. Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai rà soát nhu cầu và đào tạo các lớp nghề, giúp người dân cập nhật được các kiến thức, kỹ năng để tạo điều kiện cho người lao động chuyển đổi nghề, tự tạo việc làm và giới thiệu cho các công ty, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc trong và ngoài nước theo hợp đồng. Trên cơ sở đó, cung cấp, phổ biến thông tin thị trường lao động đến các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức, như cung cấp tài liệu tuyên truyền, tập huấn; thông tin về các phiên giao dịch việc làm, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin thị trường lao động đầy đủ, kịp thời; khuyến khích các hình thức phát triển sản xuất kinh doanh, tạo được nhiều vị trí việc làm tại chỗ cho người lao động tại các xã vùng tái định cư để xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, cụ thể như thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông.

⁷ Bánh mè xát Tân An, Dầu lạc Trường Thủy, Gà xông khói, Mực khô, Nước mắm cốt cá com Hiền Dục, Bột ăn dặm MUMMUM Organic

⁸ Triển khai để mở 02 lớp nghề May công nghiệp tại 02 xã: Quảng Kim và Quảng Hợp. Sau đào tạo thì họ được tuyển dụng 100% vào các ngành may trên địa bàn.

⁹ Nuôi gà lai ri cho 15 hộ nghèo và 07 hộ cận nghèo; số vốn ngân sách nhà nước cấp là: 300 triệu đồng, vốn đối ứng là: 462 triệu đồng.

IV. Xây dựng nông thôn mới

1. Về công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng các công trình phúc lợi nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo kế hoạch

- UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, xây dựng sản phẩm OCOP... và đã đạt được nhiều nhiều kết quả ngay từ đầu năm. Trong đó đã huy động từ nhân dân, doanh nghiệp được hơn 13 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới như: Quảng Xuân huy động hơn 330 triệu trồng cây xanh, trồng hoa bằng lăng tại thôn Xuân Kiều; xã Liên Trường huy động xây dựng trang trại nông sản sạch 4,5 tỷ đồng; thôn Tân An xã Quảng Thanh có 257 hộ đóng góp 565 triệu đồng xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt; xã Quảng Đông huy động từ doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng với số tiền 6,6 tỷ đồng; xã Quảng Châu huy động đóng góp xây dựng nhà văn hóa 200 triệu đồng; xã Quảng Hợp huy động được 87 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn; xã Quảng Phú huy động đóng góp được 265 triệu đồng để chỉnh trang khu dân cư...

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2022; Phân công các phòng, ban phụ trách hướng dẫn thực hiện các nội dung, tiêu chí của bộ tiêu chí xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, sản phẩm OCOP năm 2022; hướng dẫn các địa phương rà soát mức độ đạt theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch phục hồi các tiêu chí bị sụt giảm.

2. Về tập Trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng xã Quảng Thạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND xã Quảng Thạch Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Đến nay, xã Quảng Thạch đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí là giao thông và trường học. Hai tiêu chí trên cơ bản đã đạt trên 50%, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành.

V. Xây dựng cơ bản

1. Về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội tại Trung tâm huyện lỵ theo hướng đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V; Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng tại Trung tâm huyện lỵ:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã Chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng tích cực tham mưu UBND huyện tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội tại Trung tâm huyện lỵ theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại V. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại Trung tâm huyện thành đầu mối giao thông cấp huyện. Tiếp tục đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng các trục giao thông chính tại khu Trung tâm hành chính - văn hóa huyện và các trục đường chính

kết nối với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và thị xã Ba Đồn, đặc biệt đầu tư xây dựng mới các trục Trung, Vùng Roòn.

Tập trung, ưu tiên chú trọng đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh thiết yếu như trường học, chợ dân sinh, cơ sở y tế; hoàn thiện hạ tầng Trụ sở làm việc của các đơn vị cấp huyện tại Trung tâm huyện lỵ; các công trình điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan gồm tượng đài, quảng trường trung tâm huyện; hạ tầng cảnh quan khu công viên Bàu Sen, xây dựng công viên cây xanh, công viên đô thị góp phần hình thành cảnh quan, hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu các điểm, khu dân cư tập trung mới. Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư mới theo quy hoạch.

Đề xuất HĐND huyện tiếp tục đầu tư 07 dự án hoàn thiện hệ thống các tuyến đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải và cây xanh cảnh quan tại Trung tâm huyện lỵ với tổng mức đầu tư 203,8 tỷ đồng.

2. Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; thực hiện đầu tư các công trình theo các quy định của pháp luật; đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt:

Trong thời gian qua, hoạt động xây dựng trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã đi vào nề nếp. Các công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước tuân thủ các quy định của Nhà nước về xây dựng; tuân thủ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND các cấp phê duyệt theo phân cấp. Nhiều công trình hoàn thành được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt của cộng đồng xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh huyện nhà.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiến hành phê duyệt 21 công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt: 75,79 tỷ đồng. Bểng nguồn vốn ngân sách huyện 50,36 tỷ đồng, ngân sách xã 25,43 tỷ đồng⁽¹⁰⁾. Các công trình tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, có giải pháp thiết kế phù hợp, áp dụng đúng chế độ chính sách, đơn giá, định mức xây dựng công trình theo quy định của Nhà nước góp phần giảm thất thoát, lãng phí, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện, đặc biệt chú trọng các công trình xây dựng tại Trung tâm huyện lỵ mới và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị phối hợp với các chủ đầu tư tiến hành rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

VI. Về giáo dục đào tạo

1. Về công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đảm bảo bền vững

a. Về xây dựng cơ sở vật chất

¹⁰ Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 15 công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt: 47,6 tỷ đồng; Công trình xây dựng giao thông 04 công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt: 16,7 tỷ đồng; Công trình Hạ tầng kỹ thuật 02 công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt: 11,5 tỷ đồng.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học tiếp tục được cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương và các trường quan tâm. Nhiều đơn vị trường học cũng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng được nhiều công trình có giá trị, góp phần tăng cường cơ sở vật chất trường học. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt đối với lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 được đảm bảo, ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đưa vào kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện đã hỗ trợ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học để thực hiện chương trình phổ thông mới với tổng giá trị 1,48 tỷ đồng. Đã phê duyệt đề án đầu tư công năm 2022 với số tiền 29,27 tỷ đồng.

b. Về xây dựng trường đạt cấp Quốc gia

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo các trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn Quốc gia.

Kết quả tự đánh giá: Đến hết tháng 6/2022, có 58/58 đơn vị hoàn thành công tác tự đánh giá để đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời đạt chuẩn Quốc gia. Năm học 2021-2022, có 5 trường được đánh giá ngoài để đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn Quốc gia⁽¹¹⁾. Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia tính đến tháng 6/2022 là 31 trường (tỷ lệ 53,4%): Mầm non 6 trường, Tiểu học 16 trường, Trung học cơ sở 9 trường.

2. Về công tác dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức tuyên truyền và quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học về thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi sát sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân viên. Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức dạy và học linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đến nay, 100% các đơn vị đã hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch.

VII. Về Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

1. Thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Y tế tham mưu xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tình hình thực tế tại địa phương và phù hợp với Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện; sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, cùng với sự hưởng ứng cao của người dân, nên dịch bệnh đã từng bước được khống chế, không để dịch bệnh lan rộng ra trên địa bàn huyện. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến tích cực và nằm trong tầm kiểm soát. Huyện Quảng Trạch đã chuyển trạng thái phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội”. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra.

¹¹ (TH Quảng Đông, TH số 1 Quảng Châu, TH số 2 Quảng Xuân, THCS Quảng Đông, THCS Cảnh Hóa).

2. Xây dựng hoàn thiện chính hệ thống y tế của huyện từ tuyến huyện đến tuyến xã; tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất; thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em, người cao tuổi; nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Y tế bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, chú trọng công tác y tế dự phòng, trẻ em suy dinh dưỡng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm... Hiện nay, 17/17 trạm y tế đã có nhà trạm 2 tầng khang trang, đảm bảo diện tích, được trang bị đầu tư về cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện hoạt động phòng chống ngộ độc, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, giám sát ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Thông qua công tác thanh, kiểm tra tiến hành nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm góp phần nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Do vậy trong năm 2022 trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra và không có bệnh nhân tử vong do ngộ độc thực phẩm.

VIII. Về văn hóa

1. Về quan tâm đầu tư nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể

Trên địa bàn huyện hiện có 14 di tích lịch sử, trong đó: 11 di tích cấp tỉnh, 03 di tích cấp Quốc gia. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa và thông tin hướng dẫn UBND các xã xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ hội tại địa phương rút gọn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19⁽¹²⁾ các Lễ hội diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện tổ chức 9 lễ hội truyền thống và đều diễn ra trong tháng giêng âm lịch, do tình hình diễn biến dịch Covid 19 nên các Lễ hội truyền thống được thực hiện đơn giản, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Công tác quản lý các hoạt động văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm đúng mức nhằm khơi dựng, phát triển những giá trị tốt đẹp mang lại. Đối với loại hình văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy giá trị⁽¹³⁾. UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm cho các Câu lạc bộ (Mỗi Câu lạc bộ được hỗ trợ 10 triệu đồng); trong năm các Câu lạc bộ hoạt động tích cực và đào tạo, bồi dưỡng được nhiều thế hệ trẻ cùng tham gia, hưởng ứng, tạo nguồn nhằm giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể.

2. Về xây dựng hệ thống thiết chế Văn hóa Thể thao cơ sở trên địa bàn huyện; Hoàn chỉnh phương án, cơ chế hỗ trợ các địa phương huy động xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa các thôn trên cơ sở lộ trình, nguồn lực của huyện và các địa phương

Đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn cho UBND các xã triển khai rà soát, đánh giá thiết chế văn hóa cơ sở, trong đó đánh giá chính xác về Nhà văn hóa các Thôn theo quy định về thực hiện

¹² Lễ hội Cầu Ngư - Xã Cảnh Dương; Lễ hội Cầu Yên - Xã Quảng Phương; Lễ hội Thành Hoàng Làng Di Lộc - Xã Quảng Tùng..

¹³ Hát ca trù (02 câu lạc bộ: Thôn Đông Dương và Xã Quảng Kim); Hồ chèo cạn và Hát ru (xã Cảnh Dương); Hát Kiều (xã Quảng Kim).

tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát và kiểm tra thực tế đa số các Nhà văn hóa Thôn còn chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, chưa đáp ứng nhu cầu là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng phương án, nâng cấp, sửa chữa theo lộ trình đối với các Nhà văn hóa chưa đạt yêu cầu, xuống cấp, hư hỏng, đặc biệt là các xã đăng ký về đích nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đã trình Ban Thường vụ huyện ủy cho ý kiến lộ trình thực hiện xây dựng Nhà văn hóa Thôn giai đoạn 2021 - 2025 và đã được Ban Thường vụ huyện ủy nhất trí thông qua.

IX. Về an ninh trật tự

1. Trên lĩnh vực An ninh Quốc gia: Công an huyện đã nắm chắc tình hình tại địa bàn, tham mưu giải quyết ổn định các tình hình nổi lên ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về ANTT. *Nổi bật:* Đã triển khai lực lượng bảo đảm tốt ANTT quá trình thi công kéo dây dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Đốc Sỏi, dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; phối hợp với các ban, ngành chức năng và chính quyền các xã vận động 20/67 hộ dân tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm tại dự án cao tốc Bắc - Nam.

2. Trên lĩnh vực trật tự xã hội: Trong 06 tháng đầu năm 2022, xảy ra 24 vụ phạm pháp hình sự, làm 09 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã điều tra làm rõ 22/22 vụ; bắt, lập hồ sơ xử lý 83 đối tượng; thu giữ 539,23 gram ma túy tổng hợp, 48,5 triệu đồng số tiền dùng để đánh bạc của các đối tượng; thu hồi 92,6 triệu đồng tài sản thiệt hại.

Nổi bật, đã phá thành công một số chuyên án như: Bắt giữ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản là đồ thờ cúng trên địa bàn tỉnh với tổng tài sản thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Phá thành công 03 chuyên án về ma túy, bắt giữ 06 đối tượng, thu giữ 535,871g ma túy tổng hợp, 01 khẩu súng K59 kèm 07 viên đạn, 01 khẩu súng bắn bi và 2.282 viên đạn bi cùng nhiều dao, kiếm các loại. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính về pháo 05 vụ, 07 đối tượng, thu giữ 1,4kg pháo nổ, với tổng tiền phạt 27,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ, 08 đối tượng về hành vi gian lận thương mại với số tiền 32 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính về môi trường 14 vụ, 26 đối tượng, với số tiền 147,4 triệu đồng.

3. Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về An ninh trật tự:

Đã làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Thực hiện tốt việc rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Đã vận động người dân tự nguyện giao nộp: 05 khẩu súng quân dụng cùng 219 viên đạn, 03 súng kíp, 10 súng hơi, 17 súng còn tự chế cùng 80 viên đạn chì, 19,5 kg thuốc nổ, 16 kíp nổ, 01 quả nổ nghiệp vụ, 1,7 kg mìn tự chế, 42 dao kiếm các loại, 13 bộ kích điện và 54,5kg pháo nổ.

Đã tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý VPHC 200 trường hợp (88 ô tô, 112 mô tô), thu

nộp Kho bạc Nhà nước 694 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 35 trường hợp. Do vậy, tình hình tai nạn giao thông cơ bản được kiểm chế. Trong 06 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 07 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 05 người chết, 03 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 103 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Thanh